

Xét nghiệm giang mai và những điều cần biết

Thăm khám giang mai là giải pháp cấp thiết giúp nhận biết kịp thời bệnh giang mai, 1 bệnh truyền nhiễm qua con đường tình dục. Cùng thống kê về phác đồ kiểm tra giang mai đối với tấc thì nhé.

giang mai là một trong các bệnh lây qua những con đường tình dục thường bắt gặp cùng với có khả năng gây nên những tai biến nghiêm trọng Nếu không được nhận biết cũng như trị kịp thời. Bởi vì thế, xét nghiệm giang mai đóng nhiệm vụ cấp thiết trong việc chẩn đoán cũng như phòng ngừa sự phát triển của bệnh. Trong dưới đây, chúng ta sẽ nghiên cứu rõ ràng về xét nghiệm bệnh giang mai, mục đích, những cách xét nghiệm, phác đồ tiến hành cũng như một số điều nên lưu ý để bảo vệ tính mạng bản thân cũng như tập thể.

thăm khám giang mai là gì?

kiểm tra bệnh giang mai là một phẫu thuật y khoa được làm để phát hiện sự hiện diện của virus *Treponema pallidum*, nguyên nhân gây nên giang mai trong cơ thể người. Giang mai chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không được bảo vệ (bao gồm "yêu" qua "cô bé", khoang miệng hoặc hậu môn), song cũng có nguy cơ truyền nhiễm từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai. Giang mai tiến triển theo từng thời kỳ không giống nhau, mỗi thời kỳ liệu có những dấu hiệu nhận biết cùng với độ nguy hại khác nhau.

bởi một số dấu hiệu ban đầu của giang mai thường hay rất nhẹ và dễ bị nhầm tưởng với những bệnh lý không giống, nhiều người nhiễm bệnh không tầm nhìn được và vô tình lây cho cơ thể không giống. Thăm khám giang mai là giải pháp giúp nhận biết bệnh sớm và phòng ngừa những biến chứng nghiêm trọng, Bởi vậy bảo vệ tính mạng cùng với phòng tránh quá trình lây của căn bệnh.

Thăm khám giang mai là phẫu thuật nhằm nhận biết vi khuẩn *Treponema pallidum*

Mục đích của kiểm tra bệnh giang mai

Mục đích chủ yếu của thăm khám giang mai là để phát hiện sự hiện diện của kháng thể chống lại vi rút bệnh giang mai trong cơ thể. Vấn đề nhận biết sớm giúp cho chữa hữu hiệu, làm giảm những rủi ro và biến chứng nguy hại như là tổn thương hệ thần kinh, tim mạch cũng như đặc biệt là tử vong Nếu căn bệnh không nên trị đúng giải pháp.

xét nghiệm giang mai cũng giúp cho xác định coi người bị bệnh có đang trong giai đoạn đầu của bệnh (dễ điều trị trị) hoặc đã chuyển sang giai đoạn muộn (có thể gây ra thương tổn vĩnh viễn). Ngoài ra, xét nghiệm còn trợ giúp phát hiện căn bệnh ở các cơ thể chưa có dấu hiệu nhận biết song vẫn có nguy cơ lây dành cho người không giống.

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chua-sui-mao-ga-o-dau.htm?khambenhxahoi=68>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-tri-het-bao-nhieu-tien.htm?khambenhxahoi=68>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/benh-sui-mao-ga-o-mieng.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/pha-thai-o-dau-an-toan.htm?khambenhxahoi=68>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?kham-giang-mai.html>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/pha-thai-o-dau-an-toan.htm?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chua-sui-mao-ga-o-dau.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chua-sui-mao-ga-o-dau.html>

các biện pháp xét nghiệm bệnh giang mai

kiểm tra giang mai có thể được thực hiện với không ít giải pháp không giống nhau, Tùy thuộc vào từng thời kỳ của bệnh cũng như tình trạng tính mệnh của người bệnh. Sau đây là một số phương pháp xét nghiệm phổ biến:

thăm khám huyết thanh (xét nghiệm gián tiếp)

thăm khám giang mai máu thanh là biện pháp thường bắt gặp nhất để nhận biết căn bệnh. Một số kiểm tra này sử dụng loại huyết của người bệnh để tìm các kháng thể phòng ngừa vi rút giang mai. Thì có hai kiểu xét nghiệm huyết thanh chính:

Xét nghiệm ko đặc hiệu: gồm một số xét nghiệm như thăm khám RPR (Rapid Plasma Reagin) và VDRL (Venereal Disease Research Laboratory). Các xét nghiệm này giúp cho phát hiện kháng thể ko đặc hiệu mối liên quan đến bệnh giang mai. Tuy nhiên, hiệu quả có nguy cơ bị dương tính kém chất lượng hay âm đặc điểm nhái, bởi vì những bệnh khác biệt cũng có thể gây nên biểu hiện không khác.

- kiểm tra đặc hiệu: những kiểm tra đó là TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay) cũng như FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test) giúp cho nhận thấy chính xác những kháng thể ngăn ngừa virus Treponema pallidum. Đây là một số kiểm tra phỏng đoán chính xác hơn trong giai đoạn muộn của căn bệnh.

Xét nghiệm huyết thanh - một biện pháp kiểm tra thường gặp

xét nghiệm thẳng

xét nghiệm trực tiếp là biện pháp giúp nhận biết vi khuẩn Treponema pallidum trong cái căn bệnh phẩm từ tổn thương da hay mô của người bệnh. Những giải pháp này liệu có độ chính xác dài, nhưng mà ít được lấy bởi vì yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần phải được tiến hành tại các phòng tránh thí nghiệm chuyên sâu. Các cách kiểm tra trực tiếp bao gồm:

Kiểm tra soi tìm xoắn khuẩn dưới kính hiển vi: lấy kính hiển vi để nhận biết xoắn khuẩn Treponema pallidum trong chiếc dịch từ tổn thương.

- xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAATs): dùng để phát hiện ADN của vi khuẩn bệnh giang mai trong mẫu bệnh phẩm. Đây là cách liệu có cấp độ chuẩn xác lớn nhưng chi phí dài cũng như ít thường bắt gặp.

thăm khám sớm

kiểm tra sớm bệnh giang mai là một giải pháp thăm khám đơn giản cùng với nhanh chóng, đạt kết quả trong vòng 10 - 15 phút. Các kiểm tra này thường hay được dùng để kiểm tra sớm bệnh giang

mai trong cộng đồng hoặc tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến dưới. Một số loại thăm khám nhanh gồm:

Thăm khám nhanh đặc hiệu: phát hiện những kháng thể hữu hiệu đối với *Treponema pallidum*.

- kiểm tra sớm ko đặc hiệu: nhận thấy kháng thể không hữu hiệu liên quan tới giang mai.
- kiểm tra nhanh phối hợp: kết hợp cả hai kiểu kiểm tra Trên đây để cải thiện cấp độ chuẩn xác.

khi nào cần tiến hành xét nghiệm giang mai?

vấn đề thăm khám giang mai là cực kỳ cấp thiết đối với các người có khả năng cao nhiễm bệnh, bao gồm:

Các cơ thể thì có "làm chuyện ấy" tình dục ko an toàn: gồm có "lâm trận" tình dục qua "cô bé", khoang miệng hoặc hậu môn mà ko lấy giải pháp bảo vệ (bao cao su).

- nữ sở hữu thai: những chuyên gia khuyên rằng mọi thai phụ nên thực hiện xét nghiệm bệnh giang mai liền từ lần khám thai ban đầu. Nếu mà kết quả dương đặc tính, bà mẹ sẽ được chữa trị liền để ngăn ngừa quá trình lây nhiễm bệnh sang thai nhi.
- người có dấu hiệu nghi ngờ: các dấu hiệu nhận biết bệnh giang mai thường bao gồm vết loét không đau đớn tại bộ phận sinh sản, miệng, hoặc hậu môn trực tràng, phát ban da, sốt, nhức đầu, mỗi một cùng với cảm giác đau cơ. Nếu bạn thì có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào trong số này, hãy thảo luận đối với bác sĩ để xét nghiệm sớm.

Thai phụ là đối tượng nên làm thăm khám giang mai

quy trình tiến hành thăm khám bệnh giang mai

phác đồ xét nghiệm giang mai tương đối đơn giản, nhưng mà có nguy cơ rối loạn Căn cứ vào phương pháp cùng với kiểu kiểm tra được chọn lựa. Thường thì, thăm khám sẽ bao gồm các bước sau:

Lấy mẫu: cái huyết hay dịch từ thương tổn sẽ được lấy để thăm khám.

- chuyển sang mẫu về phòng tránh thí nghiệm: dòng căn bệnh phẩm sẽ được chuyển sang phòng tránh thí nghiệm chuyên khoa để phân tích.
- kiểm tra cũng như phân tích mẫu: loại bệnh phẩm sẽ được kiểm tra với các phương pháp thăm khám không giống nhau.
- Trả kết quả: sau lúc thì có hiệu quả kiểm tra, bác sĩ sẽ thông báo cùng với giải thích hiệu quả dành cho bệnh nhân.

chú ý lúc làm xét nghiệm bệnh giang mai

Để giữ gìn việc kiểm tra giang mai diễn ra thuận tiện và đạt kết quả chính xác, người bệnh cần phải chú ý một số điều cần thiết dưới đây:

Thời điểm xét nghiệm: Để thì có hiệu quả chính xác, bạn nên thực hiện kiểm tra sau 4 - 6 tuần nói từ khoảng thời gian phơi nhiễm.

- ko "lâm trận" tình dục: Trước lúc có kết quả thăm khám, bạn không nên "lâm trận" tình dục để không nên lây lan cho người khác.
- Thông báo với bác sĩ chuyên khoa về tình hình sức khỏe: Hãy cung cấp dành cho bác sĩ thông tin về một số loại thuốc kháng sinh hoặc thực phẩm tác dụng bạn đang lấy.

Trước khi xét nghiệm bệnh giang mai, cần phải chia sẻ thông tin về hiện tượng sức khỏe

xét nghiệm giang mai đóng nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề nhận biết kịp thời cùng với chữa bệnh giang mai, giúp phòng chống các biến chứng trầm trọng. Mọi cơ thể, đặc biệt là một số cơ thể có nguy cơ cao, cần thực hiện thăm khám bệnh giang mai thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cá nhân và xã hội. Hãy liên tục giữ gìn 1 đời sống lành mạnh an toàn và liệu có nhiệm vụ để hạn chế nguy cơ mắc những căn bệnh lây lan qua những con đường tình dục, trong số đó có bệnh giang mai.